



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๙๕

ที่ ลป ๐๐๐๙.๔/๑๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน เกษตรอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้นำหน่วยงาน ส่วนราชการในสังกัด ในกำกับทราบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำชับหน่วยงานในความรับผิดชอบให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่อย่างรัดกุมและมีความปลอดภัย ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณชนหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานอย่างเด็ดขาด และให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางพิจารณาแล้วจึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง แจ้งการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้หน่วยงานทราบคู่มือ PDPA สำหรับประชาชน ฉบับวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ)  
เกษตรจังหวัดลำปาง



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร  
เรื่อง แจ้งการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ประเด็นการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น อันเป็นการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังการเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่อย่างรัดกุม และมีความปลอดภัย โดยให้จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้สามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณชนหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือ PDPA สำหรับประชาชนตาม QR Code ด้านล่าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์)  
รองอธิบดี (บริหารราชการแทน)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



<https://shorturl.at/aivMW>